



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาคณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาคณ์) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาคณ์) ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาคณ์)

๑. ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยออกให้และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพื่อแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบแข่งขัน หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบแข่งขัน

๒. ผู้เข้าประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องเข้ารายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนดในการประเมินของแต่ละตำแหน่งไม่เกิน ๓๐ นาที เพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรค Covid-๑๙ หากผู้เข้ารับการประเมินมารายงานตัวหลังจากเริ่มทำการประเมินไปแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๓. การแต่งกาย ผู้สอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือส้นสูง และสวมใส่หน้ากากอนามัย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวนิศารัตน์ โชติเชย)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสหน่วยงานที่สมัคร ๑๐๑	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑ . ๑๐๑๐๑๑	นางสาวกรรณิการ์ ประทุม

รหัสหน่วยงานที่สมัคร ๑๐๒	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑ . ๑๐๒๐๐๑	นางสาวญาณิศา โพธิ์รัตนใส



ตารางเข้ารับการศึกษาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	เวลาประเมิน	รหัสหน่วยงานที่สมัคร / ตำแหน่ง / สังกัด	สถานที่ประเมิน
๑	๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.	๑๐๑ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
๒	๑๔.๐๕ - ๑๕.๐๐ น.	๑๐๒ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

หมายเหตุ เวลาและห้องสอบแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

